

สำเนา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลละหารได้กำหนดวิสัยทัศน์ ที่จะสนับสนุนให้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลละหารมีความน่าอยู่ พัฒนาโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพชีวิตของประชากร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกัน ในชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต้องอาศัยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยต้องมีการประสานความรู้ความเข้าใจและมีความร่วมมือกัน ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานเอง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารทุกท่านต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมในเชิงรุกและเชิงรับอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ระบบบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการหน่วยงาน ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อให้มีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกส่วนงาน การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานด้วย

คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารฉบับนี้ ได้ถูกทบทวนและจัดทำขึ้นตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีการติดตามประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ จึงขอให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารทุกท่านได้ใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ เป็นแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงของภารกิจ/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม โดยทำการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึงมีการติดตามประเมินผลความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อผ่านให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสรุปนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังให้มีการพิจารณาทบทวนและจัดทำคู่มือความเสี่ยงประจำปีทุกปี เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างถูกต้องทันสมัย

อันจะทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และภารกิจ
ที่ตั้งไว้ทุกประการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓



(นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร